



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๐.๑๕๕ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง...มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติราชการส่วนอำนวยการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๑๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติราชการส่วนอำนวยการ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายจำลอง อุตยวัฒน์เดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนา

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ที่ ๑๑/๒๕๖๓

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติราชการส่วนอำนวยการ

อนุสนธิคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๔๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติราชการส่วนอำนวยการ นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ จึงมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติราชการ เพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. นางสาวกันทิมา สิทธิพรธมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ จัดทำใบเบิกสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักฯ จัดทำใบสำคัญค่าสาธารณูปโภคของสำนักฯ ตรวจสอบใบสำคัญเงินทุกประเภท ได้แก่ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง รับ-ส่ง หนังสือที่เข้าในฝ่ายการเงินฯ ร่างโต้ตอบหนังสือหน่วยงานต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. นางสาวบุศยา ศรีวิโชติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีหน้าที่ ตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายทุกประเภท ได้แก่ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง เงินงบประมาณเบิกแทนกัน เงินยืมราชการและหักล้างเงินยืม เก็บเอกสารเงินยืมราชการ รับ-ส่ง หนังสือที่เข้าในฝ่ายการเงินฯ ร่างโต้ตอบหนังสือหน่วยงานต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม) นายจำลอง อุทัยวัฒน์เดช

(นายจำลอง อุทัยวัฒน์เดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้